



ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
จากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลเขียน วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การ เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารวิจัย พ.ศ.๒๕๖๑
บัดนี้ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอ โครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	หัวหน้าโครงการ	สาขาวิชา	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑.	การวางแผนฉากทัศน์เพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๗๑): ความท้าทายที่ต้องเผชิญในเขตพื้นที่เทศบาล เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (Scenario Planning for Coping with Aging Societies in the Next Decade (BE 2561-2571): The Challenges Facing in Mahasarakham City)	อาจารย์ ดร.วนิดา พรหมท้ว (ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ โยธาวงศ์ (ป.โท)	นโยบายสาธารณะ	๑๐,๐๐๐	-

หมายเหตุ

๑. ให้ทุกโครงการวิจัยแก้ไขรายละเอียดของโครงการวิจัยให้ตรงตามที่อนุกรรมการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยฯ ได้เสนอแนะให้ถูกต้องแล้ว สามารถดำเนินการทำสัญญารับทุนวิจัย จำนวน ๓ ชุด ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดย Download เอกสารสัญญารับทุนเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ <http://copag.msu.ac.th/th/index.php?BL=researchs/researchs> หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์

๒. เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ ร้อยละ ๖๐ ได้รับหลังจากทำสัญญารับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ได้รับหลังจากส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สี่ขาวกแข็ง จำนวน ๓ เล่ม พร้อม CD ข้อมูลงานวิจัย จำนวน ๑ แผ่น และร่างบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (Manuscript) หรือ สำเนาใบรับหมายเลขคำขออนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตร แล้วแต่กรณี
งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ได้รับหลังจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติ/นานาชาติ โดยส่งสำเนา (Reprint) หรือหนังสือตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จำนวน ๑ ชุด หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการที่มีการจัดทำ Proceeding
ต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถดำเนินการวิจัยพร้อมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานวารสารวิชาการที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารที่ตีพิมพ์บทความนั้นมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI/Scopus หรือฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI) หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการที่มีการจัดทำ Proceeding ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นิสิตร่วมวิจัยจะต้องเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกปี ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดต่อไปนี้
๓. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยหรืองบประมาณใดๆ จะต้องเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบ จากคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ก่อนที่จะดำเนินงานต่อไป
๔. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการส่งเอกสาร “ขอยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังฝ่ายวิจัย ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
๕. เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานตามข้อ ๓. หากผู้ใดไม่สามารถจัดส่งผลงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนในทุกส่วนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนแก่วิทยาลัย การเมืองการปกครอง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง